
 Stjórnarfundir 
 

Stjórnarfundur 2. desember 2015 kl. 16.15 á skrifstofu HSV. 
 
Mætt eru Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Ingi Björn Guðnason, Pétur Markan, Sigurður Erlingsson, 
Jóhann Króknes Torfason, Elín Marta Eiríksdóttir og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði 
fundargerð. Birna Jónasdóttir og Hildur Elísabet Pétursdóttir boðuðu forföll. 
 
Dagskrá: 

1. Fundargerðir stjórna styrktarsjóðs þjálfara og Afrekssjóðs HSV – lagt fram til kynningar 
2. Fundargerð formannafundar -   lagt fram til kynningar 
3. Formannafundur ÍSÍ – kynning 
4. Fundur íþrótta- og tómstundaráðs 
5. Önnur mál 

 
 
Dagskrá: 

1. Fundargerðir stjórna styrktarsjóðs þjálfara og Afrekssjóðs HSV – lagt fram til kynningar 
Formaður HSV fer yfir fundargerðir sjóðanna frá fundi 11.11.15 
 

2. Fundargerð formannafundar -   lagt fram til kynningar 
Formaður fer yfir fundargerð formannafundar frá því 25.11.15 
 

3. Formannafundur ÍSÍ – kynning 
Sigurður Erlingsson fór á formannafund ÍSÍ síðastliðinn föstudag, 27. nóvember. Hann fer yfir 
helstu mál sem þar voru tekin fyrir. 
 

4. Fundur íþrótta- og tómstundaráðs 
Framkvæmdastjóri sat fund íþrótta- og tómstundanefndar fyrr í dag. Hún fer yfir helstu mál 
sem þar voru rædd. 
 

5. Önnur mál 
a. Heimasíða HSV. Framkvæmdastjóri ræðir breytingar á heimasíðu. Snerpa getur 

breytt útliti, gert hana betri fyrir farsímanotkun og bætt inn ákveðnum atriðum til að 
auka nýtingu síðunnar. Einnig kom inn í umræðuna að gera nýja síðu frá grunni. 
Samþykkt að framkvæmdastjori skilgreini verkefninog þörfina og fái tilboð í verkið. 

b. Óvirk – Virk félög. Tvö félög hafa hvorki skilað inn árskýrslum né haldið aðalfundi í 3 
ár. Stjórn hyggst funda með síðustu stjórnum þessara félaga, Hendingar og Glámu, til 
að fara yfir stöðu félaganna og finna leiðir til að auka virkni félaganna. 

 
Fundi slitið kl. 17.44 


